

Ra mắt siêu phẩm nhà phố quảng trường có vị trí đắt giá nhất Eco Central Park

06:12 24/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Mọi cung đường tại Eco Central Park đều dẫn tới những căn nhà phố quảng trường Central Plaza, mở ra tiềm năng kinh doanh vô hạn đối với gia chủ.

Central Plaza là nơi sầm uất nhất Eco Central Park với 35.000m² quảng trường ánh sáng, trục công viên cảnh quan, không gian giải trí ngoài trời cũng sẽ trở thành trung tâm không ngủ, điểm hẹn mới của dân Eco Central Park cũng như cả thành phố Vinh.



Central Plaza sẽ trở thành nơi sầm uất nhất Eco Central Park.

Nhà phố quảng trường đầu tiên tại thành Vinh

Tiếp tục hành trình kiến tạo trung tâm mới phía đông thành phố Vinh, nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường siêu phẩm nhà phố quảng trường Central Plaza nằm trong đại đô thị xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Với những lợi thế đặc biệt về vị trí cùng những giá trị khác biệt, Central Plaza là nhà phố quảng trường đầu tiên tại thành phố Vinh, được kỳ vọng trở thành trung tâm không ngủ, điểm hẹn của của dân Eco Central Park.



Central Plaza trở thành nhà phố quảng trường đầu tiên tại Nghệ An.

Mô hình nhà phố quảng trường xuất hiện nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM. Các tuyến phố nổi bật phải kể đến như quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hồ Hoàn Kiếm. Tại đây các mô hình kinh doanh như cửa hàng thời trang, may mặc, ăn uống, spa, khách sạn và các hoạt động giải trí đường phố luôn thu hút đông đảo lượng khách tham quan, mua sắm, không chỉ người dân địa phương mà còn là khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc trưng của những nơi này là có vị trí chiến lược, nằm ở "trung tâm của trung tâm".



Central Plaza đa dạng diện tích sản phẩm.

Central Plaza được xây dựng trên diện tích đất gần 8ha, gồm nhà phố Townhouse, Shophouse, Shop villas diện tích từ 88 đến gần 260m², được xây dựng, thiết kế theo phong cách “nhà giữa phố, phố giữa quảng trường” khi các dãy nhà phố liền kề với quảng trường ánh sáng và trục công viên cảnh quan rộng đến 35.000m² gồm nhiều tổ hợp thành phần như: trung tâm thương mại, quảng trường nhiệt đới, quảng trường âm nhạc, quảng trường thi ca, quảng trường tương tác nước, rạp chiếu phim ngoài trời, công viên trung tâm...

Theo nhà sáng lập Ecopark, quảng trường là biểu tượng không thể thiếu trong kiến trúc đô thị qua mọi thời kì lịch sử. Quảng trường được coi là không gian kết nối cộng đồng, là trái tim, đặc điểm nhận diện, biểu tượng của mỗi thành phố, vùng đất, quốc gia. Hiện nay, mỗi quảng trường được xây mới thường mang trong mình 2 nhiệm vụ là nơi lưu giữ lịch sử, nét văn hóa địa phương đồng thời trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại, trung tâm mới, sức sống mới của một vùng đất.



Central Plaza trở thành trung tâm không ngủ của tại Eco Central Park.

Tại Eco Central Park, trung tâm mới của thành phố Vinh, quảng trường Central Plaza cũng mang trong mình hai nhiệm vụ kể trên khi là nơi kết nối cộng đồng cư dân không chỉ của Eco Central Park mà còn của cả người dân thành phố Vinh, Nghệ An và các vùng lân cận. Quảng trường Central Plaza cũng được xây dựng thiết kế với tổ hợp thành phần lưu giữ văn hóa xứ Nghệ như khu công viên bảo tồn sinh thái cùng hệ cây xanh là đặc trưng góp phần khắc chế nắng gió miền Trung.

Mọi cung đường đều dẫn đến Central Plaza

Central Plaza nằm tại vị trí kết nối đắt giá của ngũ giác kim cương khi mọi cung đường lớn của Eco Central Park đều dẫn đến trung tâm mua sắm, tiêu dùng mới này.



Central Plaza giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m.

Theo đó, một mặt của Central Plaza giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m giúp kết nối với trung tâm thành phố Vinh chỉ 8 phút lái xe. Đây cũng là tuyến giao thông cực kỳ quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh. Bốn mặt còn lại của Central Plaza giáp đại lộ ánh sáng và đường vịnh đảo rộng 24,5m. Các tuyến đường nội khu rộng 14m, thông nhau hình bàn cờ giúp dễ dàng kết nối, di chuyển.



Central Palaza mở ra tiềm năng kinh doanh không giới hạn với cư dân, nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí với bất động sản là quan trọng nhưng quan trọng hơn là nhà đầu tư, gia chủ làm gì với vị trí đó và giá trị của bất động sản không nằm ở chính tài sản đó mà nằm ở dòng tiền mà nó đem lại.

Quan sát thị trường và sự ra mắt của Central Plaza, anh Đặng Thành Tâm một nhà đầu tư có 15 năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản đánh giá, nằm tiếp giáp quảng trường cùng vị trí địa lý đắt giá, Central Plaza mở ra tiềm năng kinh doanh vô hạn.



Cây xanh yếu tố làm nên phong cách kiến trúc của Ecopark.

Không chỉ là nhà phố quảng trường đầu tiên tại thành Vinh, sở hữu vị trí đất giá, nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, Central Palaza còn được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 50ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp, miễn dịch của con người, nhất là trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, Central Plaza còn mang trong mình nét kiến trúc đậm chất Ecopark, gắn với thiên nhiên, sinh thái không lẫn với những dự án khác trên thị trường.



Những ban công đầy hoa mang đậm kiến trúc Ecopark.

“Thiên nhiên là một phần quan trọng của kiến trúc Ecopark. Những ban công sẽ được phủ đầy hoa, lá. Những tia nắng cũng sẽ tràn ngập lối nhỏ sau nhà. Điều này có được là nhờ kinh nghiệm 21 năm phát triển bất động sản xanh của nhà sáng lập Ecopark những như đặt con người vào trung tâm của mỗi quyết định thiết kế kiến trúc. Tại Ecopark sẽ không có những căn nhà phải “nín thở” mà các dãy nhà đều có đường nội khu đủ rộng để đón được những tia nắng sớm, tạo nên sức sống mới mỗi ngày cho cuộc sống cư dân”, ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Phương Phương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ra-mat-sieu-pham-nha-pho-quang-truong-co-vi-tri-dat-gia-nhat-eco-central-park>